



ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ตามประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิ
คุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทุนละ
๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐๕ ทุน ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณา ตรวจสอบ คุณสมบัติ ผู้ขอรับทุน ตามประกาศดังกล่าว
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รายชื่อดังแนบ
มาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖



(นายพดล มন্ত্রী)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส

เอกสารแนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับประทานทุนมูลนิธิทุนคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ประเภทความพิการ
๑	เด็กชายอับดุลวาเรส เปาะชูปายา	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
๒	เด็กชายฮาริส ดาแมยี	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
๓	เด็กชายอัลฟุรรัมม์ หามะ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
๔	เด็กหญิงอารีสา มะลี	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๕	นายมุฮัมหมัดอาดิลัน มุฮำหมัดอารีเป็ง	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
๖	เด็กชายมุฮัมหมัดฟิตรี ลอตันหยง	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๗	เด็กชายนราธิป อับดุลเราะมัน	บุคคลออทิสติก
๘	เด็กชายดาเนีย ดาโอะ	บุคคลพิการซ้อน
๙	เด็กชายซุลฮิลมี มาหามะ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
๑๐	เด็กชายซุลฟากีฟ ตาเยะ	บุคคลออทิสติก
๑๑	นางสาวตูแวน๊ะ ลือบา	บุคคลออทิสติก
๑๒	เด็กหญิงอุมัยร์ส ประคู้	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๑๓	เด็กหญิงนุรอีมาน เจ๊ะมีนา	บุคคลออทิสติก
๑๔	เด็กชายมาหามะซอฟา ยูโซ๊ะ	บุคคลออทิสติก
๑๕	เด็กหญิงอันฟันดาร์ ยูโซ๊ะ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๑๖	เด็กหญิงวาริสา เจ๊ะมะ	บุคคลพิการซ้อน
๑๗	เด็กชายอัสรี ตือราโพ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
๑๘	เด็กหญิงนุรเดียร์นา ดุรอแม	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
๑๙	เด็กชายมุฮัมหมัดฟิรัฮัม วาเต๊ะ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
๒๐	เด็กชายมุฮัมหมัด ตือราแม	บุคคลพิการซ้อน
๒๑	เด็กหญิงสีตีฟาตีมะห์ สะอะ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๒๒	เด็กชายอับดุลมุมีน การ์ิม	บุคคลออทิสติก
๒๓	เด็กชายมุฮัมหมัดอามีน บากา	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา



ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ประเภทความพิการ
๒๔	เด็กชายรุสนัน อาแซ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๒๕	เด็กหญิงนุรบิสมิ ยายิ	บุคคลพิการซ้อน
๒๖	นายมุฮัมหมัดลุดฟี ดอเลาะ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
๒๗	เด็กชายอิลฮัม ยูโซ๊ะ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
๒๘	เด็กหญิงนุรฟาติลา มุซอ	บุคคลพิการซ้อน
๒๙	เด็กหญิงซูรียานา รายอสาเราะ	บุคคลพิการซ้อน
๓๐	เด็กชายฟาดีล แซมิง	บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
๓๑	เด็กชายมุฮัมหมัดมูรซูล เจะนิ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๓๒	เด็กชายซัยนุดิน มะดิเยาะ	บุคคลพิการซ้อน
๓๓	เด็กหญิงมูอาฟะร์ ลีมะ	บุคคลออทิสติก
๓๔	เด็กหญิงไอนา સાළ	บุคคลออทิสติก
๓๕	เด็กชายฟุรกอน รีสะอิ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
๓๖	นายอัศการ์ีย ยูโซ๊ะ	บุคคลออทิสติก
๓๗	เด็กชายอัฟกาน સાළ	บุคคลพิการซ้อน
๓๘	เด็กหญิงฮาฟิซาเราะห์ มะหะดุง	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
๓๙	เด็กชายมุฮัมหมัดซัยฟูร์ มะกะ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
๔๐	เด็กหญิงพะฮานี เจะสาอิ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๔๑	เด็กชายมุฮัมหมัดอ์รฟาน สุหลง	บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
๔๒	เด็กหญิงอานูสรุา มะสะ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
๔๓	เด็กชายอาฟีนดี સાမီး	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
๔๔	นางสาวเฟาซียะห์ ยายอ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
๔๕	เด็กหญิงอัสมะห์ ลีอแม็ง	บุคคลพิการซ้อน
๔๖	เด็กชายมุดดร์ซัน સાළ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
๔๗	เด็กชายอัสฮา โต๊ะมะ	บุคคลพิการซ้อน
๔๘	เด็กหญิงดัสนีม ราแดง	บุคคลพิการซ้อน



ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ประเภทความพิการ
๔๙	เด็กชายอัมตัน อาลีบาเดาะ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
๕๐	เด็กชายวิรดาน อามิง	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
๕๑	เด็กชายอับดุลฮาكيم มือล่อ	บุคคลพิการซ้อน
๕๒	เด็กชายแวอาบีติง โละมะ	บุคคลพิการซ้อน
๕๓	เด็กชายมุหัมมัดฟาริซ เจ๊ะหะมะ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
๕๔	เด็กชายพิตรี สุนิ	บุคคลพิการซ้อน
๕๕	เด็กชายมุฮัมมัดฟุรกอน สาเร๊ะ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
๕๖	เด็กชายอับดุลตอละ ใต้ะและ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๕๗	เด็กชายซุกรอนต์ แบเลาะ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๕๘	เด็กชายอาฟิรกี เจ๊ะโก๊ะ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
๕๙	นางสาวนินิสรีน อีซอ	บุคคลพิการซ้อน
๖๐	นายกูอิลลาส นิอูมา	บุคคลพิการซ้อน
๖๑	เด็กชายนัซรุณ ดารามานะ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๖๒	เด็กชายพิตรี ตอเลาะ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
๖๓	เด็กชายมุฮัมมัดตอฮา มะแอะ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๖๔	เด็กชายมุฮัมมัดริดูวัน ยูโซะ	บุคคลออทิสติก
๖๕	เด็กชายต่วนรอมฎอน ตือมุงกาปะ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๖๖	เด็กหญิงมัรฮามะห์ หะยีดาราวิ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๖๗	นายสุลกีฟลี นาแวน	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
๖๘	เด็กหญิงนัจญมียี สาเล็ง	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๖๙	เด็กหญิงฮาซนะ หมัดอาลี	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๗๐	เด็กหญิงนาอีมะห์ ฤวอมาซอ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๗๑	เด็กชายมุฮัมมัดอ์รฟาน สามูนิง	บุคคลออทิสติก
๗๒	เด็กชายมุฮัมมัดบรูยดะห์ ลาโมะ	บุคคลออทิสติก
๗๓	เด็กชายอาลีฟ สากาเรีย	บุคคลพิการซ้อน



ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ประเภทความพิการ
๗๔	เด็กหญิงพีชติลา เจ๊ะเตะ	บุคคลพิการซ้อน
๗๕	เด็กชายมุฮัมหมัด อาแว	บุคคลพิการซ้อน
๗๖	นายรอกิต วามะ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๗๗	เด็กหญิงอิสานี มะเซ็ง	บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
๗๘	เด็กหญิงวรรษญา สีหะยะ	บุคคลพิการซ้อน
๗๙	เด็กชายมุฮัมหมัดซากีรี สาและ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๘๐	เด็กหญิงนริสา สนิ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
๘๑	เด็กหญิงนูรีน อาแว	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๘๒	เด็กชายมุฮัมหมัดอาแพนตี เจ๊ะโก๊ะ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
๘๓	เด็กหญิงนุรชาฟิना มามะ	บุคคลออทิสติก
๘๔	เด็กหญิงไซเฟีย บินยูนู	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๘๕	เด็กชายรุสดี กะมิง	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
๘๖	นายมุฮัมหมัด สามูนิง	บุคคลพิการซ้อน
๘๗	เด็กหญิงฮานีซา เลาะวี	บุคคลพิการซ้อน
๘๘	เด็กหญิงสุพรรณษา ยูโซ๊ะ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๘๙	เด็กชายศุภณัฐท์ กลั่นจตุรัส	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๙๐	เด็กหญิงนุรอามีนะห์ มุซอ	บุคคลพิการซ้อน
๙๑	นายมุฮัมหมัด เจ๊ะเงาะ	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๙๒	เด็กชายอาชานัน ดือราแม	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๙๓	เด็กชายมุฮัมหมัดนาซอฮา เจ๊ะบู	บุคคลพิการซ้อน
๙๔	เด็กหญิงนุรฟา ดอเลาะ	บุคคลพิการซ้อน
๙๕	เด็กชายวันมุฮัมหมัดอามิร แวสื่อแม	บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
๙๖	เด็กชายซูฟิรัน ยาโก๊ะ	บุคคลออทิสติก
๙๗	เด็กชายนิลฮาม มะดาโอะ	บุคคลออทิสติก
๙๘	นางสาวฟาติยา สามะแอ	บุคคลพิการซ้อน



ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ประเภทความพิการ
๙๙	เด็กชายมุฮัมหมัดนาดีร์ เจ๊ะตู	บุคคลพิการซ้อน
๑๐๐	เด็กหญิงนิรอซือเม๊ะ มะเซ็ง	บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
๑๐๑	เด็กชายมุฮัมหมัดมุครีส เจะเราะ	บุคคลพิการซ้อน
๑๐๒	เด็กชายมุฮัมหมัดอิมรอน วาหลง	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
๑๐๓	เด็กหญิงอารีฟา มะเซ็ง	บุคคลพิการซ้อน
๑๐๔	เด็กหญิงฮานีฟา อาแว	บุคคลพิการซ้อน
๑๐๕	เด็กชายชัยฟุดดิน สือมาแอ	บุคคลพิการซ้อน

